



Giáo Xứ Việt Nam Đức Mẹ La Vang

Our Lady of La Vang Parish

Văn Phòng Linh Mục Thánh Xứ - Office of the Pastor

Thư Cha Chính Xứ



Chúa Nhật, ngày 18 tháng 8 năm 2024

Kính thưa Quý Cụ, Quý Ông Bà và Anh Chị Em:

Người Công Giáo Việt Nam trong giáo phận San Jose đang tham dự Đại Hội Thánh Mẫu được tổ chức lần nhất tại nhà thờ Đức Mẹ La Vang. Khi tôi viết thư này thì đang trong những ngày chuẩn bị cho Đại Hội. Nhưng khỏi đoán cũng sẽ biết Đại Hội sẽ qui tụ rất đông các tín hữu gốc Việt. Lý do là vì người Công Giáo Việt Nam có lòng sùng kính Đức Mẹ rất đặc biệt. Tại sao vậy? Người Công giáo Việt Nam không chỉ có lòng sùng kính mà phải nói là có lòng yêu mến đặc biệt đối với Đức Mẹ vì nhiều lý do sâu xa, liên quan đến lịch sử, văn hóa và đời sống tâm linh.

Đức Mẹ là nguồn an ủi và che chở: Trong suốt lịch sử Việt Nam, người kitô hữu đã trải qua nhiều thời kỳ khó khăn như chiến tranh, đói nghèo, bách hại, rồi phải di cư, di tản và vượt biên. Đức Mẹ Maria trở thành biểu tượng của sự an ủi, bảo vệ và che chở cho các giáo hữu. Người Công giáo Việt Nam tìm thấy nơi Đức Mẹ một nguồn sức mạnh tinh thần để vượt qua những thử thách của cuộc sống.

Truyền thống gia đình và lòng hiếu thảo: Văn hóa Việt Nam đặt nặng truyền thống gia đình và lòng hiếu thảo. Đức Maria, với vai trò là người mẹ, dễ dàng trở thành đối tượng của lòng yêu mến và tôn kính. Người Việt thường coi Đức Mẹ như một người mẹ nhân từ, luôn lắng nghe và cầu bầu cho con cái.

Sự hiện diện của Đức Mẹ trong đời sống tâm linh: Trong đời sống tâm linh của người Công giáo Việt Nam, Đức Mẹ hiện diện một cách gần gũi qua các cuộc hành hương, các nghi lễ, và đặc biệt là qua các lời kinh như Kinh Mân Côi. Các sự kiện như lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/8), lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (8/12) và các dịp lễ khác, chẳng hạn như Đại Hội Thánh Mẫu ở Missouri, thường thu hút đông đảo người tham dự, thể hiện lòng sùng kính đặc biệt.

Các phép lạ và sự kiện liên quan đến Đức Mẹ: Ở Việt Nam, có nhiều địa điểm hành hương nổi tiếng liên quan đến Đức Mẹ như La Vang, Trà Kiệu, và Tà Pao. Những nơi này gắn liền với các câu chuyện về những lần Đức Mẹ hiện ra và những phép lạ được cho là nhờ sự cầu bầu của Đức Mẹ. Điều này càng làm tăng lòng sùng kính của người Công giáo Việt Nam đối với Đức Mẹ. Đó là chưa kể đến những kinh nghiệm cá nhân của các tín hữu khi họ nhận ra trong cuộc sống luôn được Đức Mẹ ban ơn này ơn nọ rất cụ thể. Không tin sao được? Không sùng kính sao được?

Ảnh hưởng từ truyền giáo và sự truyền đạt từ các thế hệ trước: Khi các nhà truyền giáo ở Châu Âu đến Việt Nam, các ngài đã mang theo lòng sùng kính Đức Mẹ và giảng dạy về Đức Mẹ cho người dân địa phương. Qua nhiều thế hệ, lòng sùng kính này được truyền lại và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống đức tin của người Công giáo Việt Nam.

Tóm lại, tình yêu mến đặc biệt của người Công giáo Việt Nam đối với Đức Mẹ không chỉ dựa trên niềm tin tôn giáo, mà còn được củng cố bởi văn hóa, lịch sử và truyền thống gia đình sâu sắc.

Cầu chúc cho anh chị em và gia đình được nhiều ơn lành kín múc từ Đại Hội Thánh Mẫu.

Lm. Giuse Lê Trung Tường

Chánh xứ

Our Lady of Lavang Church, 389 E. Santa Clara Street, San Jose, CA 95113 - (408) 291-6280